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Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um aflamarksbáta.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

1. Hve margir aflamarksbátar eru undir 6 brl.?
2. Hvaðan eru þeir aðallega gerðir út?
3. Hvert er meðalaflamark þessara báta á yfirstandandi fiskveiðiári?
4. Hver hefur þróun aflamarks þeirra báta verið undanfarin tíu ár sem ekki hafa keypt sér

viðbótaveiðiheimildir? Óskað er eftir dæmum.

Skriflegt svar óskast.


